

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ (ข่าว)	
Date : - 4 เม.ย. 2556	Page : ๑	No : 56168359

● “เอส” ขยายกิจการจับกันขอยกขายน้ำตาลฟุ้งทะเลลึก

“ถ้อย” รับสัมทลั่นทำนิวไฮ

ผลผลิตอ้อยไทยทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 99 ล้านตัน ทำลายสถิติเดิมปีที่แล้วที่ทำไว้ 97.98 ล้านตัน เหตุเกษตรกรแห่ปลูกเพิ่ม มีลุ้นจ่อทำสถิติใหม่กว่า 99 ล้านตันได้หากสิ้นฤดูปิดหีบช่วงสิ้น เม.ย.นี้ แต่ผลผลิตน้ำตาลต่อตันต่ำกว่าที่คาด แนวโน้มสูญ 300 ล้านกิโลกรัม เผยเอสน้ำอัดลมน้องใหม่แห่งผลิตทะเลลึกหลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2555/56 ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย.2555 จนถึงวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบใน 47 โรงงานทั่วประเทศจำนวน 98 ล้านตันซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทย จากเดิมทำไว้ในฤดูหีบ 2555/56 ที่ปริมาณ 97.98 ล้านตัน และ โรงงานน้ำตาลยังมีเวลาเปิดหีบอ้อยอีก 1 เดือน คือตลอดเดือน เม.ย.นี้ ก็ทำให้คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอีก 1 ล้านตัน ทำให้สถิติการหีบอ้อยของประเทศไทยทะลุไปที่ 99 ล้านตัน ทั้งนี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)

ได้ระบุว่าสาเหตุที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้ทำลายสถิติของประเทศไทยเพราะว่ามีเกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อยรายย่อยนอกเหนือจากที่เพาะปลูกปกติในทุกๆปีหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการปลูกมันสำปะหลัง ทำให้ปริมาณอ้อยเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งราคาอ้อยก็เพิ่มขึ้นเกิน 1,000 บาทต่อตัน ทำให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยมากขึ้น และคาดว่าในปีการผลิต 2556/57 ที่จะเริ่มหีบอ้อยในเดือน พ.ย.นี้ ก็จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานเพิ่มขึ้นจากปีนี้อย่างแน่นอนด้วย ปัจจัยข้างต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้จะมีผลผลิตอ้อยปีนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยปีนี้เฉลี่ยจะลดต่ำลง โดยเดิมประเมินว่า 1 ตันอ้อยควรจะได้ น้ำตาล 103 กิโลกรัม (กก.) แต่ขณะนี้เฉลี่ย 1 ตันได้น้ำตาลไม่เกิน 100 กก.หรือเฉลี่ยหายไปจากที่ควร

0๖๘๘๑

จะเป็นต้นละ ๘ กก. เพราะภัยแล้งทำให้ค่าความหวานของอ้อยลดลง ดังนั้นหากอ้อยปีนี้เฉลี่ยที่ ๑๑ ล้านตัน ก็คาดว่าปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้จะหายไปเกือบ ๓๐๐ ล้าน กก.

สำหรับการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศขณะนี้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการขยายตัวการใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาล น้ำหวาน เครื่องดื่มชูกำลังที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนรุนแรงทำให้ประชาชนหันมาบริโภคน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเพื่อบรรเทาความร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้ล่าสุดคณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) มีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายโควตา ก. (บริโภคในประเทศ) ฤดูกาลผลิตปี ๕๕/๕๖ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ล้านกระสอบจากเดิมที่กำหนดไว้ ๒๔ ล้านกระสอบ (๒.๔ ล้านตัน) เป็น ๒๕ ล้านกระสอบ (๒.๕ ล้านตัน) โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบในวันที่ ๒๒ เม.ย. เพื่อขออนุมัติและป้องกันการขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ

ทั้งนี้ ก่อนยังพบว่าน้ำตาลทรายที่ขึ้นงวดในแต่ละสัปดาห์หรือทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์ เฉลี่ยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กระสอบที่เคยเหลือค้างกระดานหรือเหลือจำหน่ายในแต่ละงวด ปรากฏว่าในระยะ ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าน้ำตาลที่ขึ้นงวดทุกๆวันจันทร์ ขายหมดทุกงวดเพราะโรงงานผลิตน้ำตาล และน้ำหวาน เข้ามาซื้อไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก โดยเฉพาะน้ำตาลยี่ห้อ "เอส" (est) ที่เป็นน้องใหม่ในตลาดน้ำตาล เข้ามาซื้อน้ำตาลจำนวนมากกว่าผู้ผลิตน้ำตาลรายอื่น